

## ศึก เอล กลาสโก้ คืออะไร

นำเสนอเมื่อ : 13 มี.ค. 2554

ประวัติ เอล กลาสโก้ "จุดเริ่มต้นแห่งความเกลียดชัง"

### ตอนที่ 1

แทบจะกลายเป็นประเพณีของเว็บไซต์ของบาร์เซโลน่าแฟนคลับในประเทศไทยไปแล้ว เมื่อการฟาดแข้งของสองสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกต้องโคจรมาพบกัน จะต้องมีความเกลียดชัง เอล กลาสโก้ เพื่อเรียกน้ำย่อยและให้ความรู้กับแฟนอยู่เสมอทุกครั้งไป

น้อยคนนักในประเทศไทยที่จะรู้ความเป็นมาของฟุตบอลคู่นี้อย่างลึกซึ้ง จึงขอให้อ่านอย่างตั้งใจจะได้ความรู้และเพิ่มอรรถรสในการชมฟุตบอลคู่ หยุตโลกนี้

คำว่า **"เอล กลาสโก้"** ได้ถูกบัญญัติมานานแล้ว และถูกขนานนามแทนการพบกันระหว่าง **บาร์เซโลน่า** และ **เรอัล มาดริด** สองทีมตัวแทนจากแคว้นกาตาลุญญา และ กาสตีลยา

แน่นอนที่สุดหากใครเป็นคอบอลพันธุ์แท้ย่อมรู้ว่าฟุตบอลเกมนี้ยิ่งใหญ่กว่า ทีมคู่อริในหลายๆประเทศมาพบกัน ด้วยเหตุที่ว่าเกมฟุตบอลคู่นี้มีเดิมพันที่ไม่ใช่ตัวเงิน และเป็นการเดิมพันที่มีความมากกว่าศักดิ์ศรี

แต่มันหมายถึงการเดิมพันระดับชาติกำเนิด การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ที่ล้วนแต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและลึกซึ้งเป็นอย่างมาก

ในอดีตนั้น แคว้นกาตาลุญญา ซึ่งมีบาร์เซโลน่าเป็นเมืองหลวง ได้ถูกทั้งฝรั่งเศส และ สเปน ข่มเหงมาโดยตลอด แต่ก็พยายามต่อสู้ยืนหยัดจนมีทุกวันนี้ได้

ปัจจุบันแคว้นกาตาลุญญาได้รับการยอมรับจากรัฐบาลสเปน ให้มีรัฐบาลท้องถิ่นที่สามารถปกครองตนเองได้

คำว่า "กาตาลุญญา" ก็อาจถือเป็นความขัดแย้งได้เช่นกันระหว่างแคว้นกาตาลุญญา และ กาสตีลยา ที่มีมาดริดเป็นเมืองหลวง คำว่า "กาตาลุญญา" ซึ่งเป็นภาษากาตาลันนั้น

มีการสันนิษฐานว่ามีรากศัพท์และความหมายเดียวกับ "กัสตีลยา" ซึ่งแปลเป็นไทยแล้วหมายความว่า "เมืองแห่งคฤหาสน์" ซึ่งทำให้พอรู้ได้ว่าในอดีตทั้งสองแคว้นก็มีความเจริญรุ่งเรืองมานานแล้ว

ในปี 1928 สมาชิกผู้ก่อตั้งฟุตบอลลีกของสเปน จำนวน 10 ทีม ได้เริ่มแข่งขันฟุตบอลอย่างเป็นทางการครั้งแรกในสเปน และก็เป็นบาร์เซโลน่าที่คว้าแชมป์ไป

นั่นก็เป็นการคว้าแชมป์ในรายการที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสเปนของทีมที่ก่อตั้ง มานับแต่ปี 1899

หลังจากนั้นก็เป็นการเรื่องอำนาจของแอธเลติก บิลเบา ทีมที่เก่าแก่ในลา ลีกาที่ฟาดแชมป์เป็นว่าเล่น

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ไม่คาดฝันของโลกก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดสงครามการเมืองของสเปน

และก็เป็นฝ่ายเผด็จการของนายพลฝรั่งเศสที่ได้ครองอำนาจไป นับแต่ยุคเรืองอำนาจของนายพลฟรานซิสโก ฟรังโก อดีตผู้นำเผด็จการของสเปน ก็เป็นยุคที่มีการจุดประกายให้ฟุตบอลคู่นี้ดูดีดูเป็นต้นมา เนื่องจากบาร์เซโลนาถูกนายพลฝรั่งเศสทำลายนับแต่ได้เรืองอำนาจภายใต้ นโยบาย “สเปนหนึ่งเดียว” นโยบายนี้ได้พยายามรวมหลายแคว้นให้หลายเป็นสเปนเดียว โดยมุ่งให้แคว้นกาตาลุญญาเป็นแดนสวรรค์ แดนนโยบายที่เดินไปผิดทางที่นำหน้าด้วยการกดขี่ข่มเหงประชาชน การละเมิดสิทธิต่างๆ รวมทั้งการห้ามพูดภาษาท้องถิ่นและห้ามให้ธงประจำแคว้น ทำให้ 2 แคว้นที่มีความเป็นชาตินิยมสูงอย่าง กตาลุญญา และ บาสก์ ได้พยายามต่อสู้มาโดยตลอด จนกระทั่งการต่อสู้จบลงด้วยสันติของนายพลฝรั่งเศส และการอัญเชิญกษัตริย์ฮวน การลอส ซินครองราชย์

เหตุการณ์จุดชนวน ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1936 เมื่อโฆเซป ซุโยล อดีตประธานสโมสรของบาร์เซโลนา ถูกลอบสังหารในกองทัพของนายพลฝรั่งเศสที่ล้อมสังหาร นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้แฟนฟุตบอลสะเทือนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้นายพลฝรั่งเศสได้แต่งตั้งคนใกล้ชิดเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานสโมสร บาร์เซโลนาเพื่อที่จะทำลายสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ จนเกือบทำให้สโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้เกือบล้มละลายเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์สโมสร อย่างไรก็ตามคนสนิทของนายพลฝรั่งเศสก็ทนแรงกดดันของชาว กatalunya ไม่ไหว ยอมหลีกเลี่ยงให้กับเอเนริก ปิเนียว เข้ามารับตำแหน่งแทน สำหรับชื่อของคนสนิทนายพลฝรั่งเศสในอดีตรับเคยจารึกชื่อไว้ว่าดำรงตำแหน่งประธานสโมสร แต่ปัจจุบันได้มีการลบทิ้งไปแล้ว ส่วนปัญหาการเงินของบาร์เซโลนาในเวลานั้นก็ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศ เม็กซิโกทำให้รอดพ้นวิกฤตทางการเงินคราวนั้น ทุกวันนี้บาร์เซโลนาก็ยังไม่ลืมบุญคุณของชาวเม็กซิกัน

ในแง่ของการย้ายทีมจากบาร์เซโลนาไปเรอัล มาดริด จากประวัติศาสตร์แล้ว มีนักเตะเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ชาวเบลลากรานายังอาแซนตอนรับอยู่ แมวจะย้ายไปอยู่กับเรอัล มาดริด ที่แฟนบอลที่มอื่นต่างตราหน้าว่าเป็น “ทีมรัฐบาล” เนื่องจากนายพลฝรั่งเศสพยายามทำทุกวิถีทางที่ทำให้เรอัล มาดริด ได้แชมป์ลา ลีกา นักเตะคนเดียวที่เวลานั้นคือ โฆเซป ซามิติเออร์ อดีตมิดฟิลด์ ที่ถูกรัฐบาลของนายพลฝรั่งเศสทรยศหลังจากย้ายไปเรอัล มาดริด ด้วยการเนรเทศไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้นโฆเซป ซามิติเออร์ ก็ได้กลับมาช่วยบาร์เซโลนาด้วยการทำหน้าที่ผู้จัดการทีมในช่วง 1944-1947 รวมทั้งเป็นแกนนำในการพาตัวลาติสเลา คูบาลา ตำแหน่งของบาร์เซโลนาใหม่มาแข่งในริวเลียดหมู-น้ำเงิน

## ตอนที่ 2

หากว่าชาวเบลลากราน่าจะคิดว่าชาวกาตาลุญญาได้ทำให้แฟนบาร์เซโลนาขุ่นเคืองใจ โกรธแค้นเกลียดชังฝ่ายเดียวเลยหรือ? คำตอบจริงๆของเรื่องนี้คือ ไม่ใช่ ชาว กatalunya ก็เคยทำให้แฟนบอลเรอัล มาดริด โกรธแค้นเช่นกัน เพียงแต่เมื่อเทียบเหตุการณ์และความรุนแรงแล้วนั้น บาร์เซโลนาเป็นฝ่ายถูกระทำบ่อยครั้งกว่าและรุนแรงกว่ามาก

เหตุการณ์ ที่ชาว กatalunya ทำให้แฟนเรอัล มาดริด โกรธแค้นก็คงจะมี 2 เหตุการณ์หลักๆ คือ ในปี 1916 มีรายงานจากทางการสเปนว่านักเตะรายหนึ่งของเรอัล มาดริด ถูกยิงเสียชีวิตในแผ่นดินกatalunya แต่ที่ไรหลักฐานว่าถูกยิงด้วยสาเหตุใด เหตุการณ์ต่อมาเกิดขึ้นในปี 1930 ในเกมฟุตบอลถ้วยรอบชิงชนะเลิศระหว่างเรอัล มาดริด พบกับ แอธเลติก บิลเบา ผลคือเรอัล มาดริด พ่ายทีมเลือดชนจากแคว้นบาสก์ไปด้วยน้ำมือของผู้ตัดสินชาว กatalunya และนี่คือเรื่องจริงที่กรรมการชาว กatalunya คนนั้นได้ตัดสินอย่างไม่เป็นธรรม อย่างน่าเกลียด

ในยุคสมัยของนายพลฟรังโก

ผู้นำเผด็จการรายนี้พยายามที่จะเชิดชูทีมจากเมืองหลวงเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ ในการประชาสัมพันธ์นโยบาย “สเปนหนึ่งเดียว” แต่การดำเนินนโยบายนั้นเน้นการใช้ความลำเอียงเป็นหลัก แม้ว่าในช่วงแรกเรอัล มาดริดจะไม่ได้รับการเหยียดแฉจากนายพลฟรังโกเท่าที่ควรเนื่องจากอดีตผู้นำ สเปนให้ความสำคัญกับแอตเลติโก มาดริด มากกว่า

แต่สายน้ำได้เปลี่ยน กระแสชนิดที่ไม่มีวันไหลย้อนกลับเมื่อเรอัล มาดริดได้มีผู้นำที่ชื่อซานติอาโก เบร์นาเบว อดีตประธานสโมสรผู้ยิ่งใหญ่ของเรอัล มาดริด จนทำให้สโมสรได้ตั้งชื่อสนามเหย้าของตัวเองเป็นชื่อของอดีตประธานท่าน นี้ ในปี 1945 เบร์นาเบวได้เข้ารับตำแหน่งผู้นำสูงสุดของทีมราชันชุดขาว นายพลฟรังโกจึงหันมาสนับสนุนเรอัล มาดริดเป็นการตอบแทนความดีความชอบที่ประธานในตำนานคนนี้เคยรวบรวมเคียงบา เคียงไหล่กับนายพลฟรังโกสมัยสงครามกลางเมืองสเปน หลังจากนั้นเป็นต้นมาเรอัล มาดริดก็ได้รับการสนับสนุนอย่างออกนอกหน้า

ต่อ จากนี้คือเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตจนถึงปัจจุบันที่ทำให้บาร์เซโล นำ โกรธแค้นเรอัล มาดริดชนิดที่ไม่อาจลืมได้จนถึงปัจจุบัน ด้วยพฤติกรรมที่หลอกหลวงของผู้นำเรอัล มาดริด

เมื่อซานติอาโก เบร์นาเบว เป็นใหญ่ในเรอัล มาดริด เหตุการณ์สำคัญครั้งแรกที่เขาได้ทำคือ การส่งสาสน์แสดงความรู้สึกต่อบาร์เซโลนา ที่มีคูริตลอคการ เนื้อหาในสาสน์นั้นกล่าวในทำนองที่ว่า เขาหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรอัล และ บาร์เซโลนา จะดีขึ้นในเร็ววัน อย่างไรก็ตามคำพูดกับการกระทำของผู้นำเรอัล มาดริด มักจะเป็นเรื่องตรงกันข้ามเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นำหลายทีมต่างรู้กันเป็นอย่างดี และบาร์เซโลนาก็เป็นทีมที่รู้เรื่องดีที่สุดในเรื่องเสมอ

ในปี 1953 มาร์ตี การ์เรตโต้ อดีตประธานสโมสรบาร์เซโลนาเดินทางไปเจรจากับทีมมิลิโอนาริโอส ทีมจากประเทศโคลัมเบีย เพื่อเจรจาคว่าตัวอัลเฟรด ดิ สเตฟาโน แต่ด้วยข้อตกลงที่บรรลุลผลยากเหลือเกินจึงทำให้เขาวางแผนว่าการเจรจาจะ สำเร็จ ด้วยเหตุที่ว่าดิ สเตฟาโน ได้ติดหนี้กับต้นสังกัดอยู่จึงทำให้มีปัญหาอุปสรรคหลายเรื่องในการเจรจา มิลิโอนาริโอสจึงยื่นคำขาดด้วยค่าตัว 2 หมื่นเหรียญสหรัฐ แต่ประธานบาร์เซโลนาต้องการจ่าย 1 หมื่นเหรียญยูโรพร้อมกับปลดหนี้ของดิ สเตฟาโนทั้งหมด แมวรามอน ตริอัส ฟุรากัส ประธานของมิลิโอนาริโอสจะไม่เต็มใจสักเท่าไร แต่ก็ตกลงรับเงินจำนวนดังกล่าว เนื่องจากริเวอร์เพลททุนสวนในตัวดิ สเตฟาโนก็เห็นด้วยในการรับขอเสนอ

เหตุการณ์นั้นๆได้เกิดขึ้นเมื่อ ดิ สเตฟาโนเซ็นสัญญากับบาร์เซโลนาเรียบร้อยแล้ว และไฟฟ้าได้อนุมัติการย้ายทีมในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามสหพันธ์ฟุตบอลสเปนในการควบคุมของนายพลฟรังโกไม่ยอมรับการย้าย ทีมดังกล่าว พร้อมจัดการเจรจาให้เรอัล มาดริด กับ มิลิโอนาริโอส แต่ติดที่ว่าดิ สเตฟาโนเซ็นสัญญากับบาร์เซโลนาไปแล้ว ทางสหพันธ์ฟุตบอลสเปน ซึ่งในเวลานั้นนายพลมอสการ์โด ลูกน้องของนายพลฟรังโกเป็นใหญ่อยู่ได้ออกกฎหมายห้ามซื้อนักเตะต่างชาติขึ้น เพื่อสกัดการย้ายร่วมทีมของดิ สเตฟาโน

แน่นอนที่สุดบาร์เซโลน่า ย่อมไม่พอใจเป็นอย่างมาก ที่ถูกสหพันธ์ฟุตบอลสเปนแทรกแซงและกีดกันแกล้งอย่างไม่เป็นธรรม จนทำให้สโมสรและแฟนบอลออกมาประท้วงสหพันธ์ฟุตบอลสเปน

ทางสหพันธ์จึงแก้เกี่ยวกับการประกาศว่าบาร์เซโลน่า และ เรอัล มาดริดบรรลุข้อตกลงในตัวของดิ สเตฟาโน ด้วยระยะเวลา 4 ปี แต่เป็นสัญญาการเล่นกับเรอัล มาดริด 2 ปีแรก และบาร์เซโลน่า 2 ปีหลัง ทำให้มาร์ตี การ์เรตโต้ ต้องแสดงสปิริตลาออกด้วยความเอือมระอาต่อทางการสเปนและเรอัล มาดริด หลังจากนั้นไม่นานบาร์เซโลน่าจึงประกาศด้วยศักดิ์ศรีว่าทางสโมสรยอมสละ สิทธิในตัวของดิ สเตฟาโน เนื่องจากทางสโมสรรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางเรอัล มาดริดจึงสบโอกาสใช้คำพูดนี้ยืนยันกระต่ายขาเดียวเสมอมาว่า “บาร์เซโลน่าสมัครใจสละสิทธิเอง”

เหตุการณ์การย้ายทีมพิลึกพิลั่น แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย จนฟ้าผ่าได้ทำเรื่องศึกษาการย้ายทีมครั้งนี้ว่าเป็น “กรณีศึกษาเรื่องการย้ายทีม” ด้วยเหตุผลที่ว่าการเมืองแทรกแซงเกมกีฬา และนั่นก็เป็นการย้ายทีมครั้งประวัติศาสตร์ที่มีการจารึกไม่เลือนในวงการ ฟุตบอลสเปน และในพงศาวดารของบาร์เซโลน่า และ เรอัล มาดริด หลังจากนั้นดิ สเตฟาโนก็ควาแชมป์กับเรอัล มาดริดเป็นกอบเป็นกำ แต่ก็ไม่มีใครกล้าเถียงว่าความสำเร็จนั้นได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล

รัฐบาล สเปนในสมัยนายพลฟรังโก ได้พยายามกดขี่เข้มงวดกว่านี้ไม่ให้ความร่วมมือ หรือ แม้แต่แคว้นที่ยังให้ความสำคัญกับภาษา วัฒนธรรม สัญลักษณ์ของแต่ละแคว้น แนนอนที่สุดทีมฟุตบอลที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักคือแอตเลติก บิลเบา และ บาร์เซโลน่า ในสวนของบาร์เซโลน่านั้นถูกบังคับให้เปลี่ยนชื่อสโมสรจาก Futbol Club Barcelona เป็น Spanish Club de Futbol Barcelona (ชื่อแบบเต็ม) ทำให้แฟนบอลชาวคาตาลันไม่ชอบใจกับคำว่า “สเปนิช” แต่ก็ต้องจำยอมเพราะมิฉะนั้นอาจจะถูกอำนาจมืดทำลายสโมสร แม้ว่าภายหลังจะมีการเปลี่ยนชื่อกลับมาตามเดิมก็ตาม แต่ความทรงจำอันเลวร้ายก็ยังไม้อาจลืมเลือนในหัวของชาวเวลากา

นายพลฟรังโก ก็เคยห้ามบาร์เซโลน่าลงเล่นในสนามเหย้าของตนเองมาแล้วหลังจากที่แฟนบอลบาร์เซโลน่าให้เสียงลงประชามติสเปนจึงทำให้ทางการสเปนแสดงความไม่พอใจออกมาด้วยการ สั่งปิดสนามเหย้าเป็นเวลา 6 เดือนด้วยกัน นอกจากนี้ทางการสเปนยังเคยวางระเบิดในสนามแคมป์นูของบาร์เซโลน่า (สนามนี้ไม่เกี่ยวกับบอยชอส โนอิส) จึงทำให้เกิดความเสียหายและผู้คนบาดเจ็บ ผู้ที่ตามมาคือยอดสมาชิกอย่างเป็นทางการของสโมสรได้ลดลงอย่างน่าใจหาย ด้วยความหวาดกลัวที่ว่าหากเป็นสมาชิกของสโมสรแล้วจะถูกทางการสเปนลอบทำร้าย

โจน กัมเปร์ ผู้ก่อตั้งสโมสรบาร์เซโลน่าย้ายมหนีภัยหนีไม่พ้นเรื่องเลวร้ายแบบนี้เช่นกัน อดีตประธานสโมสรชาวสวิสได้ถูกบีบบังคับให้ออกจากการเป็นประธานและบอร์ด บริหารของบาร์เซโลน่า กอปรกับปัญหาส่วนตัวและปัญหาทางการเงิน โจน กัมเปร์จึงตัดสินใจจบชีวิตของตนเองลงในปี 1930

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในพงศาวดารของบาร์เซโลน่าได้ถูกจารึกไว้ในปี 1943 ในศึกโกปโปา เดล เรย์ รอบรองชนะเลิศ เกมนัดแรกในสนามลอส กอร์ต (อดีตสนามเหย้าของบาร์เซโลน่า) ผลปรากฏว่าบาร์เซโลน่าเอาชนะไปได้ 3-0 ในเกมที่สองนั้นต้องกลับไปเล่นที่สนามเหย้าของเรอัล มาดริด นายพลฟรังโกได้ประกาศทั่วแผนพร่อมพูดอย่างเป็นลางว่า ฟุตบอลคู่นี้ได้ถูกจัดขึ้นเพราะความกรุณาของทางการ นั้นเป็นสัญญาฉบับนอกเหตุว่าเกมคู่นี้ไร้ความยุติธรรมอย่างแนนอน

และผล การแข่งขันก็เป็นไปอย่างที่บาร์เซโลน่าคาดการณ นายพลฟรังโกส่งผู้ปกครองแคว้นกาตาลุญญาต้อนรับบาร์เซโลน่าด้วยกำลังทหาร ถึงในห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว และมันก็เป็นอีกครั้งที่ฟุตบอลการเมือง มีอิทธิพลเหนือเกมฟุตบอลที่ยุติธรรม ฟุตบอลโคตรมหาโง่งครั้งนี้มีทั้งทหาร กรมการ เด็กเก็บบอล แฟนบอล ผู้เล่นมาดริด ต่างมีเอี่ยวทั้งสิ้น ผลจบด้วยการปราชัยต่อมาดริด 11-1 แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือเรอัล มาดริด จารึกแมตช์ขู่ขู่ขู่ในวงการฟุตบอลได้อย่างสวยงาม มีการกล่าวขานชัยชนะในนัดนี้ว่า ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ สวนผู้เล่นเรอัลในเกมนี้ต่างถูกเรียกว่า ฮีโร่

ซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดกับความรู้สึกของแฟนบอลสเปนเป็นอย่างมาก

อ่านจากประวัติศาสตร์ข้างต้นแล้ว ผมหายสงสัยเลยว่า เวลาเจอกันทำไมเล่นอย่างกะออกรบ จะฆ่ากันซะงั้น เพราะ ชาวบาร์เซโลนา และแคว้นกาตาลุนยาเกลียดความเป็นสเปนครับ ปัจจุบันภาษายังใช้ภาษากาตาลุนยาเป็นภาษาประจำแคว้น นอกจากในทางราชการจะใช้ภาษาสเปนเท่านั้น แคมตอนนี้มีนโยบายขอแยกประเทศจากสเปน โดยตั้งเป็น ประเทศ กาตาลุนยาด้วยซ่า โดยมีแคว้น อันดาลูเซีย (รีล เบติส / เรอเวรตีโบ อูเอลบา ) รวมอุดมการณ์ครั้งนี้ หากมองเรื่องการเมือง ปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ ทำให้ 2 แคว้นนี้ไม่ถูกกันอย่างมาก เกมเลยออกมาจึงสนุก

ขอบคุณที่มาจาก

<http://www.soccersuck.com/soccer/viewtopic.php?t=359497&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=1d463ae0167a63f038c26ca89880907d>